

**BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG NĂM 2025**

(Kèm theo Kế hoạch số **47** /KH-UBND ngày **20 / 02** /2025 của UBND thành phố)

STT	Vị trí tuyển dụng	Chức danh nghề nghiệp	Mã số	Số chỉ tiêu tuyển dụng	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
I	CẤP MẦM NON			20	
1	Giáo viên mầm non	Giáo viên mầm non hạng III	V.07.02.26	20	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Sư phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non.
II	CẤP TIỂU HỌC			15	
1	Giáo viên văn hoá 9 môn	Giáo viên tiểu học hạng III	V.07.03.29	13	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học, Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Tiểu học với một môn học khác.
2	Giáo viên Tin học	Giáo viên tiểu học hạng III	V.07.03.29	1	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Tin học với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Tin học hoặc Tin học và một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
3	Giáo viên âm nhạc	Giáo viên tiểu học hạng III	V.07.03.29	1	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Âm nhạc hoặc Sư phạm Âm nhạc với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Âm nhạc hoặc Âm nhạc với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

III	CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ			15	
1	Giáo viên Toán	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III	V.07.04.32	4	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Toán học hoặc Toán học với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
2	Giáo viên Ngữ văn	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III	V.07.04.32	1	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Ngữ văn với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Ngữ văn hoặc Ngữ văn với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
3	Giáo viên Giáo dục thể chất	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III	V.07.04.32	1	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc Sư phạm Giáo dục thể chất với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Giáo dục thể chất hoặc Giáo dục thể chất với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
4	Giáo viên Vật lý	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III	V.07.04.32	3	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Vật lý; Sư phạm Khoa học tự nhiên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Vật lý hoặc Vật lý với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
5	Giáo viên Hoá học	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III	V.07.04.32	2	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Hoá học; Sư phạm Khoa học tự nhiên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Hoá học hoặc Hoá học với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

6	Giáo viên Sinh học	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III	V.07.04.32	2	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên; Sư phạm Sinh học với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Sinh học hoặc Sinh học với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
7	Giáo viên Địa lý	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III	V.07.04.32	1	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Địa lý; Sư phạm Địa lý với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Địa lý hoặc Địa lý với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
8	Giáo viên Lịch sử	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III	V.07.04.32	1	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Lịch sử hoặc Lịch sử với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
TRUNG TÂM GDNN - GDTX				02	
1	Giáo viên Ngữ văn	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III	V.07.05.15	1	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Ngữ văn với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Ngữ văn hoặc Ngữ văn với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
2	Giáo viên Toán học	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III	V.07.05.15	1	Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán với một môn học khác. Trường hợp có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên đối với một trong các ngành hoặc chuyên ngành Toán học hoặc Toán học với một môn học khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
Tổng số: 52 chỉ tiêu					

Ghi chú: Đối với giáo viên đã tham gia đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên đã tham gia giảng dạy có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp.
- Chấp nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được các cơ sở đào tạo cấp trước ngày 22/5/2021.